

ด่วน

ที่ กต 0200.7/ 11152



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. 10400

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

เรื่อง การตอบสัมภาษณ์การดำเนินการประชาพิจารณ์ JTEPA

เรียน ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาธรรม (นายธีรพล บัวงาม)

อ้างถึง หนังสือสำนักข่าวประชาธรรม ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ตามที่ท่านได้มีหนังสือถึงหัวหน้าคณะเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan- Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) และขอสัมภาษณ์ใน 4 ประเด็นตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้

1. รายละเอียดการดำเนินการจัดเวทีประชาพิจารณ์ต่อสาธารณชนจะมีลักษณะอย่างไร

กระทรวงการต่างประเทศกำหนดจะจัดเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๔๙

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกฝ่าย ตามคำริขของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง (ม.ร.ว. บัณฑิตيارร เทวกุล) ก่อนที่จะนำร่างความตกลงฯ เสนอสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ ใน เดือนมกราคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์ดังกล่าว โดยจะให้ ภาครัฐอธิบายนผลและกระบวนการเจรจาความตกลงฯ มีการอภิปรายโดยจะเชิญผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการ เอกชน เกษตรกรและภาคประชาสังคม (FTA Watch) และเปิดให้ประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็น รวมทั้งจะ ประสานให้มีการถ่ายทอดสดทางวิทยุเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังในวงกว้างด้วย โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสถานที่จัดงานต่อไป ซึ่งท่านสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/jtepa

อนึ่ง การจัดทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่กระทรวง

การต่างประเทศได้จัดและเข้าร่วมมาตลอด ทั้งกับสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือเวทีสาธารณะที่จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนรายการ ฟังความคิดเห็นจากประชาชนทางวิทยุ เอฟเอ็ม 92.5 ในรายการบันทึกถถถถถถถถถถ ทุกวันจันทร์ เวลา 8.00- 9.00 น.

2. จะมีกการเปิดเผยร่างข้อตกลงทั้งหมดแก่สาธารณะหรือไม่

กระทรวงการต่างประเทศได้เคยนำร่างความตกลงฯ บทที่เกี่ยวกับความร่วมมือกันที่เจรจาเสร็จให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2548 (หนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่ กต 0200.7/ 13379) และเมื่อการเจรจาเสร็จสิ้น ก็ได้นำส่งร่างความตกลงฯ ทั้งฉบับ ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2549

สำหรับในขั้นต่อไป กระทรวงการต่างประเทศจะได้นำร่างความตกลงฯ ทั้งฉบับรวมทั้งคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ (ภาษาไทย) เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนมกราคม ค.ศ.นี้ และได้จัดทำหนังสือ"เนื่องนำรู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น" โดยได้สรุปสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ แต่ละบทที่เป็นภาษากฎหมายให้เป็นภาษาที่ง่ายขึ้น รวมทั้งรวบรวมคำถามที่มักได้รับเป็นประจำพร้อมคำตอบ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อให้มีการพิจารณาและถกแถลงข้อดี ข้อเสียของการจัดทำความตกลงฯ ว่าเป็นพื้นฐานของข้อเท็จจริง เหตุผล และผลประโยชน์ส่วนรวมของไทย

3. ในส่วนของการร่างจ้างผู้เชี่ยวชาญของ TDRI ให้ศึกษาร่างเอกสารความตกลงฯ

โดยเฉพาะผลกระทบและโอกาส และเสียงสะท้อนจากสังคมตามกลไกที่จัดขึ้นมาดังกล่าว จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่างๆที่เจรจาเสร็จสิ้นไปแล้วหรือไม่ อย่างไร

จากการศึกษาของ TDRI คณะผู้วิจัยเห็นว่า ความตกลงฯ เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ไม่พบบทบัญญัติที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากบทบัญญัติของความตกลงฯ ส่วนใหญ่ในประเด็นต่างๆ ที่เร้าก็มีความสอดคล้องในความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา การเปิดเสรีภาคบริการ การลงทุน การแข่งขันทางการค้า และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีเนื้อหาสอดคล้องกับความตกลงที่มีอยู่แล้วในองค์การการค้าโลกหรือขยายความตกลงที่มีอยู่แล้วในองค์การการค้าโลกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสาธารณชนส่วนใหญ่ เห็นว่าความตกลงฯ มีผลกระทบอย่างมากต่อประเทศไทย ไทยก็สามารถขอเจรจาแก้ไขได้ แต่ต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาที่ญี่ปุ่นก็จะขอเจรจาในส่วนที่ญี่ปุ่นประนีประนอมในระหว่างการเจรจา ซึ่งคณะเจรจาฝ่ายไทยได้ปกป้องผลประโยชน์ไว้

4. ใน JTEPA มีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นในเรื่องการลดกำแพงภาษีการค้าและการระงับ หรือความร่วมมือในการกำจัดขยะ ดังเช่น APEPA หรือไม่

ความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงฯ ไม่รวมถึงความร่วมมือในเรื่องการกำจัดขยะ ในส่วนของการลดภาษีเงิน ไทยจะลดภาษีให้ญี่ปุ่นจากร้อยละ 1 เป็น 0 ซึ่ง สืบเนื่องขึ้นและแก้ไขอื่น ๆ รวมถึงเข้าสถานชายทะเล (เคลป์) เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล และลดจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ

0 วันก็หรือใน 3 ปีสำหรับขณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ระยะเวลา ตระกอนจากน้ำเสียของเสียอื่นๆ

อย่างไรก็ดี การลดภาษีข้างต้นไม่ได้หมายความว่าความถึงกาลเปิดเสรีการค้านำเข้าขยะจาก ญี่ปุ่น เพราะการนำเข้าวัสดุใดๆ ไม่ว่าจะเป็เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยอันตราย พุทธศักราช 2636 ซึ่ง กำหนดให้การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองของวัสดุเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด หรือต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดด้วย หรือต้องได้รับใบอนุญาตในการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หรือ ห้ามมิให้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจมี แก่บุคคล สัตว์ พืช หรือ สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัสดุ อันตราย พุทธศักราช 2546 จัดให้ขยะหรือของเสียเคมีวัตถุ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๖ ซึ่งการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรมก่อนจึงจะสามารถนำเข้ามาตามด่านของกรมศุลกากรเข้าประเทศได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด ท่านสามารถติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศได้ในทุกโอกาส ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลทั่วไปอื่นๆ เกี่ยวกับ ความตกลงฯ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่งหนังสือ "เรื่องนำรู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย- ญี่ปุ่น" ให้แก่ สำนักข่าวประชาธรรม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาศึกษาของท่านแล้วเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2549

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิศาด มานวพัฒน์)
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย- ญี่ปุ่น
โทร. 02-644-6710
โทรสาร 02-644-6711